



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างฝาย คสล. ดังโครงการต่อไปนี้

1.ก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลำห้วยคลองอีสานเขียว บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 คสล.ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร ผิวถนนสันฝาย คสล.กว้าง 4.00 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.
กำหนด)

พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดแล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
- 2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน
ขณะที่ยื่นซองสอบราคา
- 3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับโครงการที่ประกาศสอบราคา ไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน)

มีผลงานก่อสร้างเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานราชการเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ และสำเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งเป็นหนังสือรับรองที่เป็น
สัญญาารวมเพียงสัญญาเดียวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและในกรณีที่หนังสือรับรองผลงานเป็นของภาคเอกชนให้แสดง
สำเนาสัญญาจ้าง หลักฐานการเสียภาษี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดยื่นซองสอบราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้

โครงการก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลำห้วยคลองอีสานเขียว บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 เวลา 09.40 – 09.50 น.

ในวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อำเภอแก้งสามนาง ชั้น 1) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 ตั้งแต่
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อขอรับและซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาละ 2,000.-บาท

ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล หมู่ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ถึงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

(ลงชื่อ) ประเสริฐ แสงวงศ์

(นายประเสริฐ แสงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

